



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

6 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b></p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 6 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,705 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,308,319 ราย เสียชีวิต 62 ราย เสียชีวิตสะสม 28,976 ราย รักษาหายเพิ่ม 11,252 ราย รักษาหายสะสม 4,181,671 ราย ยังรักษาอยู่ 97,672 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 515,725,349 (+480,379) ราย เสียชีวิต 6,271,422 (+1,889) ราย รักษาหาย 470,488,970 (+617,772) ราย</p> <p><b>ประเด็นที่น่าสนใจ</b> คือ อังกฤษ บ.โนวาแวกซ์ ینگค์ ยื่นขออนุมัติใช้วัคซีนโนวาโซวิดในกลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไป จีน กว่างกึ่ง ยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51 คน ทางการออกคำสั่งระงับรถไฟ และรถประจำทาง ขอความร่วมมือให้ทำงานที่บ้าน เมียนมา เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มผลิตในประเทศให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย</p>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. เตรียมพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ประชาชาติ, js100, INN, hfocus, nationtv, thebangkokinsight, topnews)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. มีข้อสั่งการให้ สร. ก.คมนาคม และ ก.การท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมการดำเนินงาน วางแนวทางปฏิบัติ และการให้บริการประชาชน นทท. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เมื่อโควิดเป็นโรคประจำถิ่น</p> <p><b>2. เสนอยกเลิก ระบบ Thailand Pass</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, ช่อง 7,9, mcot, newtv, INN ,TNN, NBT, thaipbs, sondhitalk, thebangkokinsight, nationtv)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้มีความพร้อม 3 พอ คือ แพทย์ เตี้ย และยาเวชภัณฑ์ เตรียมเสนอ ศบค. พิจารณายกเลิกการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass ในกลุ่มคนไทยที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยเริ่มจากคนไทยแล้วขยายไปสู่ชาวต่างชาติ ส่วนการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นอำนาจของนายกฯ แต่หากประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็น</p> <p><b>3. ถอดบทเรียนความสำเร็จการรับมือวิกฤตโควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, สวท., ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, ช่อง 7, 9, mcot, mono29, INN, TNN, NBT, thaipbs, newtv, plewseengern, thailandplus, nationtv, pattayamail, isranews, thestandard, infoquest, acnews, workpointtoday, thebangkokinsight, moneyandbanking, thejournalistclub)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.ร่วมกับ นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย สรุปผลการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า (UHPR) ถอดบทเรียนความสำเร็จการรับมือวิกฤตโควิด 19 ของไทย พบ 5 ปัจจัยสำคัญ 1.มีการสนับสนุนโดยผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดนโยบายประเทศ 2.ระบบสาธารณสุขไทยเข้มแข็ง 3.ความร่วมมือเชื่อมต่อทุกภาคส่วน 4.กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม และ 5.การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการวิจัย โดยได้แนะนำให้เพิ่มการดูแลกลุ่มเปราะบาง ขยายการพึ่งพาตนเองด้านยา วัคซีน ชุดตรวจ และเวชภัณฑ์ พร้อมเตรียมการแถลงประสบการณ์ UHPR ในที่ประชุม World Health Assembly (WHA) ปลายเดือน พ.ค.65</p> <p><b>4. เร่งกระตุ้นฉีดวัคซีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, sondhitalk</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.กล่าวถึง สถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี</p>	

แนวโน้มเพิ่มขึ้น และการฉีดวัคซีนชะลอตัว สธ.ได้ให้ สสจ. รณรงค์ฉีดให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมาย ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก อสม. ทั้งนี้ เคยมีการเสนอให้แจกของรางวัลกระตุ้นการฉีดวัคซีน แต่ตนไม่เห็นด้วยเพราะการฉีดวัคซีนเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีความเสี่ยงหากรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะลดการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน

#### 5. คลินิก Long COVID

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- กรมการแพทย์ เผย แนวทางการจัดตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID ในรพ.ทุกระดับ โดยให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ผ่านการนัดหมาย หรือผ่านระบบพบแพทย์ทางไกล ทั้งคลินิก Long COVID และคลินิกเสมือนจริง (Virtual clinic) ให้คำปรึกษา-ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง แบ่งการจัดการ 6 ด้าน 1.ด้านการให้บริการ 2.ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 3.ระบบสารสนเทศ ในการดำเนินการ 4.การเข้าถึงระบบ ผลิตภัณฑ์ และบริการ 5.ระบบการเงินการคลัง 6.ภาวะผู้นำการอภิบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, nointv, new18, สวพ.91, thebangkokinsight, thaipbs, workpointtoday, newtv)

- นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. เผย สำนักการแพทย์ กทม. เตรียมเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID ในรพ. 9 แห่ง ตามแนวทางของกรมการแพทย์ โดยเปิด 1 วัน/สัปดาห์ เริ่ม 9 พ.ค.65 นัดหมายผ่านศูนย์ BFC หรือ APP “หมอ กทม.”

#### 6. เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 7, nointv

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สธ.เห็นชอบแผนเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ได้แก่ 1.เลือกเข้ารับบริการได้ตามความสมัครใจผ่านระบบสถานพยาบาล ทั้งขนาดเต็มโดสและครึ่งโดส, ผ่านระบบสถานศึกษา ฉีดขนาดครึ่งโดส 2.การฉีดผ่านระบบสถานศึกษา นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปที่ประสงค์รับวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้นขนาดครึ่งโดส จำนวน 1.75 ล้านคน 3.กรมควบคุมโรคจะจัดส่งวัคซีน Pfizer ฝ่าม่วงภายในวันที่ 6 พ.ค.65 ส่วนกลุ่มอายุ 5-11 ปี อยู่ระหว่างเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 สูตรไฟเซอร์-ไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ช่อง 7, thejournalistclub, infoquest, nointv)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ เผย ศบค.ไม่ได้บังคับว่าต้องเปิดเทอมทุกโรงเรียน แต่อยากให้เปิดมากที่สุด และให้ทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน หากเด็กคนไหนมีอาการสงสัยให้ตรวจ ATK ถ้าพบเชื้อให้รักษาตัวที่บ้าน และไม่มีอาการจำเป็นต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ ขออย่าให้เข้ารับวัคซีนให้ได้มากที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, ช่อง 7, mcot, plewseengern, thejournalistclub, newtv)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ แนะนำสถานศึกษา ครู นร. ผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2565 เน้นรูปแบบการเรียน On-Site มอบหมาย สธ.-ศธ. บูรณาการทำงานปรับเปลี่ยนมาตรการการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยมาตรการ 3T1V และมาตรการ 6-6-7

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

- ศธ.พร้อมเปิดภาคเรียน 2565 แบบ On-Site 17 พ.ค.2565 เน้นให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 เร่งฉีดวัคซีนให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความพร้อมโรงเรียนผ่าน Thai Stop Covid Plus

#### มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยนิวส์, nointv, springnews

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โพสต์ข้อมูลผู้ป่วยเด็กอนุบาลติดโควิดรอบ 2 ตรวจ ATK น้ำลายเป็นลบ แต่เพาะเชื้อพบโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2 แสดงว่าปริมาณไวรัสที่ควรแยกได้จะไม่ง่ายเหมือนรอบที่เป็นเดลตา เพราะน้ำลายไม่ให้ผลบวก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์ว่า การโปรโมทท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยยกเลิก Test and Go ย่อมส่งผลในเรื่องการแพร่กระจายของสายพันธุ์ใหม่ๆ เช่น BA.4, BA.5, BA.2.12.1 ที่จะเข้ามาและทำให้ระบาดในประเทศได้ในอนาคตแน่นอน ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และเด็กเล็กยังได้รับวัคซีนกันน้อย โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น จึงเสี่ยงต่อการป่วยและเสียชีวิตได้ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นแน่นอน คือ Long COVID ที่บั่นทอนคุณภาพชีวิต สมรรถนะในการใช้ชีวิต การทำงาน และเป็นภาระค่าใช้จ่ายใน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระยะยาว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจอีจัน</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เผย รพ.รามาธิบดี ถอดรหัสพันธุกรรม พบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.1 สูญพันธุ์ไปแล้วในไทย ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อ BA.2 รายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังไม่พบสายพันธุ์ย่อย BA.4, BA.5, BA.2.12.1 ระบาดในประเทศ</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>กัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการกัญชาทางการแพทย์ : ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ ในเขตสุขภาพที่ 6 จ.จันทบุรี โดยในการจัดงานครั้งนี้ ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 6 ประกอบไปด้วย 8 จังหวัด คือ จ.สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง จะได้รับความรู้ สร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกและนำไปใช้ ทราบหลักการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565</p>	
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>- ชมรมแพทย์ชนบท โปสัดแสดงความเห็นกรณีนายชัชวาลย์ ธนาคามาสุรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ทำหนังสือถึง กกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ขอให้ทบทวนมติห้ามนำเข้าหรือขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบในประเทศไทย ว่า เป็นการรับจ๊อบ เพราะบุหรี่ไฟฟ้าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลฯ แต่เป็นความรับผิดชอบของ รมว.สธ. หน้าที่รับผิดชอบของ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ คือ การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กำลังหลอกลวงประชาชน ทำไม่ไม่เร่งแก้ปัญหาในหน้าที่ของตัวเอง ทั้งนี้ WHO และรัฐบาลที่รักสุขภาพของประชาชนรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และการขายบุหรี่ทุกชนิด รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าที่หลอกล่อให้เยาวชนหลงเป็นเหยื่อ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ไม่รู้ข้อมูลทั่วไปเหล่านี้บ้างหรือ</p>	-
<p><b>กรมอนามัย ย้ำ กิน 'อึ่งขอต' ระวังหนอนพยาธิ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ทวีช่อง 3, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, thebangkokinsight, tnn, newtv, Chiangmainews, thailandplus, bangkokbiznews, thansettakij, ch7)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระแสการกินอึ่งขอตที่ผ่านการปรุงสุกแล้วนำมาใส่แก้วขอตจัดวางในลักษณะขาชี้ฟ้า หัวทิ่มแก้ว จุ่มอยู่ในน้ำจิ้มนั้น ผู้บริโภคควรคำนึงถึงความสะอาด และต้องปรุงให้สุกร้อนอย่างทั่วถึง เพราะมักพบการปนเปื้อนของไข่พยาธิหรือหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของอึ่งอ่าง จึงควรหลีกเลี่ยงการกินอึ่งแบบสุก ๆ ดิบ ๆ หรือหากประกอบอาหารเองต้องล้างทำความสะอาดอึ่งอ่างทั้งตัว นำเครื่องในออกมาล้างทำความสะอาด จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหนอนพยาธิและอาหารเป็นพิษได้</p>	-
<p><b>หลายแหล่งผลิตน้ำสมุนไพรผสมสเตียรอยด์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, สวท., สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ทวีทุกช่อง, thailandplus, newtv)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. พร้อมด้วยตำรวจ บก.ปคบ แกลงผลการขยายผลหลายแหล่งผลิตน้ำสมุนไพรผสมสเตียรอยด์ และแหล่งจำหน่ายสารสเตียรอยด์ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และจ.ระยองรวม 6 จุด จับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน ยึดของกลางเป็นน้ำสมุนไพรกว่า 26,000 ขวด, ยาเม็ดกลุ่มสเตียรอยด์กว่า 2 ล้านเม็ด, ยาแก้ปวดไม่มีทะเบียนกว่า 2 ล้าน 2 แสนเม็ด, ยาแก้แพ้ พร้อมอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก พร้อมเตือนประชาชน ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสเตียรอยด์มักจะถูกหลอกลายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก หากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะแสดงอาการผิดปกติ ตั้งแต่มีใบหน้ากลมเหมือนพระจันทร์ มีโหนกที่แก้ม มีหนอกที่คอ เกิดการสะสมไขมัน เบาหวาน ความดันสูง กระดูกพรุน สมดุลน้ำในร่างกายเสีย จนถึงขั้นไตวาย หากหยุดยากระทันหันจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้</p>	-
<p><b>โรคตับอักเสบระบาดรุนแรงในเด็ก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, bangkokbiznews, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า มีประกาศแจ้งเตือนจาก WHO พบผู้ป่วยเด็กเป็นตับอักเสบเฉียบพลัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 10 ปี มีอาการท้องเสีย อาเจียน มักไม่มีไข้ มีตับอักเสบรุนแรงตามมา และร้อยละ 10 ของผู้ป่วยเกิดภาวะตับวาย โดยสาเหตุไม่ได้เกิดจากไวรัสตับอักเสบบีชนิดเอ-อี 1 ใน 3 ของผู้ป่วยตรวจพบการติดเชื้อ Adenovirus และในผู้ป่วยบางรายมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ร่วมด้วย ส่วนการรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ ในรายที่มีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะตับวายอาจจำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายตับ</p>	
<p><b>ประชุมเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. จัดประชุมเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนบุคคลและท้องถิ่น มีการนำเสนอผลงานเด่นของแต่ละพื้นที่ เช่น การขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์ การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเศรษฐกิจอย่างครบวงจร การจัดการปัญหาไส้กรอกผิดกฎหมาย การจัดการเครื่องสำอางปลอม การจัดการยาน้ำผสมสเตียรอยด์ ฯลฯ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ เพิ่มความเข้มแข็ง รวดเร็ว ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างเต็มที่</p>	
<p><b>แพทย์ผิวหนังตีเด่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. บางกอกทูเดย์</p> <p>-สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ประกาศผลแพทย์ผิวหนังตีเด่นด้านการบริการชุมชน ประจำปี 2565 ได้แก่ พญ. ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 และปฏิบัติหน้าที่แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ประจำศูนย์สาธิตบริการโรคผิวหนัง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ผลงานโดดเด่น ได้แก่ ด้านโรคเรื้อน ด้านการให้บริการตรวจ รักษา ส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยและผู้พิการจากโรคเรื้อนในชุมชน ด้านจิตอาสาในชุมชน และสนับสนุนพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายให้จัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาพระราชสาขาลัยในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้กระทบจากโรคเรื้อน</p>	-
<p><b>ต้นผักไชยา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ เรื่องเล่าเช้านี้, หมอแล็บแพนด้า</p> <p>-เพจ เรื่องเล่าเช้านี้ โพสต์ เตือนอย่าทำตามกรณีหญิงสาวนำต้นผักไชยามาเป่าเหมือนแซกโซโฟน ต่อมาริมฝีปากบวมเจ็บจากพิษยางของต้นไชยา</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่มีประเด็นว่าเปลือกและแก่นต้นตะโกนา รักษาโรคมะเร็งพบว่า ไม่เป็นความจริง ไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งได้</p>	
<p><b>แจ้งจับหมอฟันอนาจาร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์, สำนักข่าวไทย, Sanook, PPTVHD36, New1, Thai PBS)</p> <p>- นางเอ (นามสมมติ) พร้อมนายกรวินท์ เจริญกิจ ทนายความ เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.หญิง สุนันท์ วิทยากรณ์พงศ์ สว.สน.ทุ่งสองห้อง ว่า บุตรสาวของนางเอทั้งสองคนวัย 13 ปี และ 17 ปี ถูกทันตแพทย์โก่ (นามสมมติ) กระทำอนาจารโดยการช่วยตัวเองโชว์ผ่านวิดีโอคอลเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ม.26 กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก หลังจากนั้นตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนและเพื่อแจ้งข้อหาให้ทราบต่อไป</p>	